



Title :	นักข่าวน้ำดี (1)
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	เชิงขง ราช นินล
Date :	เดือน กันยายน 2558 หน้าแรก



# นายกสมาคมสื่อมวลชนฯ แจง รับโล่ “นักข่าวน้ำดี” 58

โชติศิริ ดารายน บก.เชิงขงราช นินล รับโล่ “นักข่าวน้ำดี” ภาคเหนือ ปี 58 จากสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย กทม. เพื่อเชิดชูเกียรติในวิชาชีพให้สาธารณชนรับรู้ ความเป็นมืออาชีพและซื่อสัตย์สุจริต เจ้าตัวบอกภูมิใจมากที่ได้เสียสละทุกอย่างเพื่อรับใช้สังคม และสร้างสรรค์งานวงการสื่อมวลชนและข่าวสารเพื่อคนในจังหวัด และมีส่วนร่วมสร้างชื่อเสียงให้เทศบาลฯ จังหวัด และภาคเหนือในการจัดงานต่างๆ มาตลอดให้คนทั่วไปทั้งในและต่างประเทศได้รับรู้ข่าวสาร

อ่านต่อหน้า 11



Title :	นักข่าวน้ำดี (๒)	
Subject Heading 1 :		
Subject Heading 2 :		
Source :	เชิงวิจัย นิวส์	
Date :	เดือนธันวาคม ๒๕๕๘	หน้า ๑๑

เอปี่นำเฮาส์ ถนนวิภาวดี-รังสิต 64 กทม. ตลอด บุคคลใดที่ได้รับรางวัลประเภทนี้ ต้อง  
 “ในพิธีมอบรางวัลในวันดังกล่าว ตนเป็น ถือว่าไม่ธรรมดา ต้องมีผลงานเป็นที่ยอมรับ  
 คนหนึ่งที่ได้เกียรติจากสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วน ด้านจรรยาบรรณ ซึ่งหมายถึงความประพฤติ  
 ภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.) ที่ได้รับการ ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม ของนักข่าว  
 คัดเลือกจากคณะกรรมการสมาคมฯให้เข้ารับ นักสื่อสารมวลชนอย่างสูงส่งและดีเยี่ยม  
 โลรางวัลเกียรติคุณ “นักข่าวน้ำดี” ของภาค “เท่าที่ทราบคุณโชติศิริ ทำงานทางด้าน  
 เหนือ โดยระบุในหนังสือที่แจ้งให้ตนทราบว่า สื่อสารมวลชน เป็นนักข่าว นักหนังสือพิมพ์มา  
 คณะกรรมการได้มีการกลั่นกรองแล้ว เห็นว่า ยาวนาน ดูจากอายุของนสพ.เชิงวิจัยนิวส์ ที่  
 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ อีกทั้งเป็นผู้มีประสบการณ์ เป็นเจ้าของและเป็นบก. มากี่ตั้ง 28 ปี แล้ว  
 ในวิชาชีพและปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีเสมอมา จึง และไม่เคยพบว่ามีการร้องเรียนและติฉินนินทา  
 สมควรเสนอให้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งตน จากสังคม พบใครมักจะสรรเสริญในทางดีงาม  
 ได้เดินทางไปรับรางวัลดังกล่าวเมื่อวันที่ 30 ไม่เคยใช้อิทธิพลของสื่อไปในทางที่ผิดจรรยา  
 สิงหาคม ที่ผ่านมานี้” นายโชติศิริ กล่าว บรรณนักขานักหนังสือพิมพ์ อีกทั้งนอกจาก  
 นายโชติศิริ กล่าวว่า ตนเองมีความภาค ทำหนังสือพิมพ์แล้วยังเป็น นายกสมาคมศิริ  
 ภูมิใจมากในการที่ได้รับโลรางวัลเกียรติยศในครั้งนี้ ภูมิใจเชิงวิจัยบรรณาธิการฯ ซึ่งเป็นงาน  
 นี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยคิดนึกมาก่อนว่าจะ เลี้ยงสละ อุทิศ ภายใจ เพื่อสังคม และอื่นๆ  
 ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมฯให้เข้ารับรางวัล อื่นๆอีกหลายแห่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้ง  
 อันทรงเกียรติในปีนี้ เพราะบุคคลที่ได้รับการ เป็นประธานชมรมสื่อมวลชนฯเชิงวิจัย มา  
 เชิดชูเกียรติในวิชาชีพสื่อมวลชน ที่ผ่านการ ก่อน จะเปลี่ยนเป็น นายกสมาคมสื่อมวลชน  
 คัดเลือกให้รับรางวัลนี้ เชื่อว่าคณะกรรมการจะ และนักประชาสัมพันธ์เชิงวิจัย หลายสมัยจน  
 ต้องมีการตรวจสอบและกลั่นกรองด้านความรู้ ปัจจุบัน”  
 ความสามารถ ประสบการณ์ การเสียสละ  
 สร้างสรรค์งานข่าว และการมีจิตสาธารณะ  
 เพื่อสังคมส่วนรวมมาแล้วอย่างยาวนาน และ  
 ความประพฤติของนักข่าวคนนั้นว่าเป็นอย่างไร  
 ใครที่ได้รับรางวัลประเภทนี้ควรภาคภูมิใจใน  
 วิชาชีพเป็นอย่างยิ่ง บก.เชิงวิจัยนิวส์ กล่าว

# นักข่าวน้ำดี

ต่อจากหน้า 1

นายโชติศิริ ดารายน บรรณาธิการ(บก.)  
 นสพ.เชิงวิจัยนิวส์ เปิดเผย กองบรรณาธิการ  
 เชิงวิจัยนิวส์ ว่า สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วน  
 ภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.)ในพระบรม  
 ราชูปถัมภ์ เขตดุสิต กทม.ซึ่งมีอายุ 50 ปีใน  
 ปีนี้ มีสมาชิกทั่วประเทศกว่า 3,000 คน ได้มี  
 หนังสือของสมาคม ที่ สภท.639/2558 ลงวัน  
 ที่ 14 สิงหาคม 2558 แจ้งให้ตนเองทราบว่า  
 ทาง สภท.ได้จัดประชุมใหญ่ประจำปีในโอกาส  
 ครบรอบ 50 ปี ที่สมาคมฯในวันที่ 29-30  
 สิงหาคม ปีนี้ และในวันที่ 30 เดือนเดียวกัน  
 นี้ ได้มีพิธีมอบโลรางวัลประกาศเกียรติคุณ  
 แก่ บุคคลที่ประกอบคุณงามความดีต่อสังคม  
 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มข้าราชการดีเด่น บริษัท  
 เด่น ที่ปรึกษาสมาคมดีเด่น การมอบทุนการ  
 ศึกษาให้กับบุตร-ธิดา มอบทุนสมาชิกอาวุโส  
 และ กลุ่ม “นักข่าวน้ำดี” จากทั่วประเทศ โดย  
 ได้กราบทูลเชิญ ท่านหญิง(หม่อมเจ้า) มาลินี  
 มงคล ยุคล อมาตยกุล เป็นประธานในการมอบ  
 โลรางวัลประกาศเกียรติ ในครั้งนี้ที่ โรงแรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรพล เวียงนนท์  
 อดีตผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 เชียงราย ฐานะผู้คุ้นเคยและเคยร่วมทำงานกับ  
 บก.เชิงวิจัย นิวส์ กล่าว ว่า ต้องขอแสดงความยินดี  
 กับคุณโชติศิริ ดารายน เป็นอย่างมากที่ได้รับ  
 รางวัลโล่เชิดชูเกียรติ นักข่าวน้ำดี จากสมาคม  
 หนังสือพิมพ์ฯในครั้งนี้ ถือว่าเป็นเกียรติประวัติ  
 ของชีวิตของการทำงานด้วยสื่อมวลชนมาโดย



Title :	ศึกษารายวิชา (3)
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	เชิงรายวิชา ปีที่ 28 ฉบับที่ 0486 เดือนกันยายน 2558
Date :	๒๖/๑/๑๑

“อีกบทบาทหนึ่งเกี่ยวกับงานด้านประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงราย ในฐานะเอกชน ก็เป็นนักจัดการ บริหารที่ดี มีส่วนร่วมในการจัดงานอีเวนต์ต่างๆ ของเทศบาลนครเชียงราย, อบจ.เชียงราย มา ตลอดให้เป็นที่รู้จักกันไปทั่วทั้งในและต่างประเทศ เช่น การจัดประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม ที่มี การจัดประกวดทุกๆปี มีการถ่ายทอดสดทาง ทีวีผ่านดาวเทียมไปทั่วโลก และยังเป็นเจ้าของ ลิขสิทธิ์ด้วย และเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้รับการแต่งตั้ง จากเทศบาลนครเชียงราย ให้เป็นประธานที่ ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนคร เชียงรายอีกด้วย การได้รับโล่รางวัล “นักข่าว น้ำดี” จากสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค แห่ง ประเทศไทย ครั้งนี้จึงเป็นเกียรติอันสูงส่งยิ่ง เชื่อว่าผู้ที่ได้รับทราบข่าวนี้คงยินดีกับคุณโชติ ศิริ ดารายน บก.เชียงรายนิวส์ไปตามๆกัน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรพล กล่าว

ต่อในมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาด้านการศึกษาให้มีความ เพียงพอมากที่สุด โดยเฉพาะโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายเทศบาลนครเชียงรายมีแนวคิด ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการพัฒนาด้าน การศึกษาทั้งระบบ โดยประสานความร่วมมือจาก สถาบันการศึกษาชั้นนำ ได้แก่มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา โรงเรียนสาธิตฯ ประสานมิตร และโรงเรียนสาธิตฯ ปทุมวันมา ร่วมกันจัดทำหลักสูตรในการปูพื้นฐานเพื่อเตรียม ความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาต่าง ประเทศได้เป็นอย่างดีทั้งอังกฤษและจีน รวมถึงการแนะแนวทางการเรียนต่อเป็นนักศึกษา แพทย์ วิศวกร สถาปัตย์ ในอนาคตภายหลัง เรียนจบจากโรงเรียนเทศบาลฯ”